
 
 

ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลเมืองสีคิ้ว 

สมัยวิสำมัญ สมัยที่สอง ประจ ำปี ๒๕๖๒ 

วันที่ ๒๓ กันยำยน ๒๕๖๒ เวลำ ๑๓.๓๐ น. 

ณ  ห้องประชุมสภำเทศบำลเมืองสีคิ้ว 

 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

 ผู้มำประชุม    

๑ นำยเอนกศักดิ์  อังสนำนิวัฒน์ ประธำนสภำเทศบำล เอนกศักดิ์   อังสนำนิวัฒน์ 

๒ นำยปวีณวัชร์ ธ ำมรงค์ปรีชำชัย รองประธำนสภำเทศบำล ปวีณวัชร์    ธ ำมรงค์ปรีชำชัย 

๓ นำยชวณฐ คณำติยำนนท์ สมำชิกสภำเทศบำล ชวณฐ        คณำติยำนนท์ 

๔ นำงสุภำภรณ์ ณ  อุบล สมำชิกสภำเทศบำล สุภำภรณ์    ณ  อุบล 

๕ นำยสมบัติ  วิริยะจรรยำ สมำชิกสภำเทศบำล สมบัติ        วิริยะจรรยำ 

๖ นำยภำสพร ทับทัน สมำชิกสภำเทศบำล ภำสพร      ทับทัน 

๗ นำยวรพจน์ ศรีจันทึก สมำชิกสภำเทศบำล วรพจน์      ศรีจันทึก 

๘ 

๙ 

นำยบำรมี 

นำยอินทร์ 

ชูศิริ 

เหมจันทึก 

สมำชิกสภำเทศบำล 

สมำชิกสภำเทศบำล 

บำรมี        ชูศิร ิ

อินทร์        เหมจันทึก 

๑๐ 

๑๑ 

๑๒ 

๑๓ 

 

 

๑ 

นำยอดิศร 

นำยบุญชู 

นำยอุดม 

นำยมิตรภำพ 

 

ผู้ไม่มำประชุม 

นำงสำวไอรินทร์ 

โมหะหมัด 

ชมภูแก้ว 

ภูจันทึก 

เจียมจันทร์ 

 

 

โชคหิรัณย์ชัย 

สมำชิกสภำเทศบำล 

สมำชิกสภำเทศบำล 

สมำชิกสภำเทศบำล 

สมำชิกสภำเทศบำล 

 

 

สมำชิกสภำเทศบำล 

อดิศร         โมหะหมัด 

บุญชู          ชมภแูก้ว 

อุดม           ภจูันทึก 

มิตรภำพ      เจียมจันทร์ 

 

 

ลำกิจ 

 
 
 

 

 



 
 

๒ 

ล ำดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

๖ 

๗ 

๘ 

๙ 

๑๐ 

๑๑ 

๑๒ 

๑๓ 

๑๔ 

๑๕ 

๑๖ 

๑๗ 

๑๘ 

๑๙ 

๒๐ 

๒๑ 

๒๒ 

๒๓ 

๒๔ 

๒๕ 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 

นำยปรีชำ               จันทรรวงทอง 

นำยทวีศักดิ์             แสนใจยำ 

นำยธีระศักดิ์            ภำคววิัฒน์ 

นำยคเชนทร์            สร้อยจ ำปี 

นำยประจันต์           ขุนทิพย์ 

นำยวรพล               ฝ่ำยอุปปละ 

นำงสำวนภำพร         เหมะธุลิน 

นำยสวัสดิ์               นพเก้ำธำดำ 

นำงสำวธนวรรณ       ศักดิษฐำนนท์ 

นำยอนุทิน              แท่นประยุทธ 

นำงณัฐฌมณฑน์       ศุภนิตินันท์ 

นำงสำวอังคำร         จิตต์มำนะ 

นำยวรัท                มำดีประเสริฐ 

นำงสำวสุเนตร         ติจันทึก 

นำงอุทัยวรรณ         ติรัตนะ 

นำงสลินดำ             โดดจันทึก 

นำงสำวพูนทรัพย์      ศรีจันทึก 

นำงสำวกันยำรัตน์     พรมนิลพันธุ์ 

นำยธนัศนันท์          บำรมี 

นำยจร                  สินปรุ 

นำยประมวล           เจือจันทึก 

นำงสำวนลินญำ       ค ำมำ 

นำยบุญชู               ค้ำชอบ 

นำงพะเยำว์            แวงสูงเนิน 

นำงชุติกำญจ์          สืบสกุลน้ำเจริญ 

 

นำยกเทศมนตรี 

รองนำยกเทศมนตรี 

รองนำยกเทศมนตรี 

รองนำยกเทศมนตรี 

ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี 

ปลัดเทศบำล 

ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 

ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 

ผู้อ ำนวยกำรกองวิชำกำรฯ 

หัวหน้ำส ำนักปลัด 

หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนคลัง 

หัวหน้ำฝ่ำยปกครอง 

หัวหน้ำฝ่ำยกำรโยธำ 

นักจัดกำรงำนทั่วไป 

นักวิชำกำรศึกษำ 

พยำบำลวิชำชีพ 

ประธำนชุมชนโนนกุ่มใต้ 

ประธำนชุมชนสุชัยพัฒนำ 

ประธำนชุมชนตลำดเหนือ 

ประธำนชุมชนสะพำนด ำ 

ประธำนชุมชนบ้ำนกลำง 

ประธำนชุมชนมิตรภำพ 

ประธำนชุมชนรุ่งเรืองพัฒนำ 

ประธำนชุมชนโนนกุ่มเหนือ 

ประธำนชุมชนนพเก้ำ 

 

นำยปรีชำ   จันทรรวงทอง 

ทวีศักดิ์      แสนใจยำ 

ธีระศักดิ์     ภำควิวัฒน์ 

คเชนทร์     สร้อยจ ำปี 

ประจันต์    ขุนทิพย์ 

วรพล        ฝ่ำยอุปปละ 

นภำพร      เหมะธุลิน 

สวัสดิ์        นพเก้ำธำดำ 

ธนวรรณ    ศักดิษฐำนนท์ 

อนุทิน       แท่นประยุทธ 

ณัฐฌมณฑน์  ศุภนิตินันท           

อังคำร       จิตต์มำนะ 

วรัท          มำดีประเสริฐ 

สุเนตร       ติจันทึก 

อุทัยวรรณ  ติรันตะ 

สลินดำ     โดดจันทึก 

พูนทรัพย์   ศรีจันทึก 

กันยำรัตน์  พรมนิลพันธุ์ 

ธนัศนันท์   บำรมี 

จร           สินปร ุ

ประมวล    เจือจันทึก 

นลินญำ     ค ำมำ 

บุญชู        ค้ำชอบ 

พะเยำว์    แวงสูงเนิน 

ชุติกำญจ์  สืบสกุลน้ำเจริญ 



 
 

๓ 

ล ำดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

 

๒๖ 

๒๗ 

๒๘ 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 

นำงสำวสิรกำญจน์     แสนทวีสุข 

นำยอธิปัญญำธร       บุญก ำเนิด 

นำยเลื่อน               ติจันทกึ 

 

ประธำนชุมชนร่วมใจพัฒนำ 

ประธำนชุมชนศำลสถิต 

ประธำนชุมชนบ้ำนใต้ 

 

สิรกำญจน์      แสนทวีสุข 

อธิปัญญำธร    บุญก ำเนิด 

เลื่อน             ติจันทึก 
 

นำยวรพล  ฝ่ำยอุปปละ   กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ ท่ำนรองประธำนสภำ และสมำชิกสภำ 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล   ผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน ท่ำนคณะผู้บริหำรเทศบำล หัวหน้ำส่วนกำรงำน และพ่ี 

น้องประชำชนผู้เข้ำร่วมสังเกตกำรณ์ที่เคำรพทุกท่ำนครับ วันนี้ท่ำน
ประธำนสภำเทศบำลเมืองสีคิ้วได้นัดประชุมสภำเทศบำล สมัยวิสำมัญ สมัยที่
สอง ประจ ำปี พ.ศ. 2562 ในวันที่ ๒๓ กันยำยน ๒๕๖๒ เวลำ ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลเมืองสีคิ้วแห่งนี้ บัดนี้ได้เวลำตำมที่ได้นัดหมำย
แล้ว และสมำชิกสภำเทศบำลมำครบองค์ประชุม ขอกรำบเรียนเชิญท่ำน
ประธำนสภำเทศบำลเมืองสีคิ้ว ได้จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย และ
ด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุมต่อไปครับ  
 

นำยเอนกศักดิ์ อังสนำนิวัฒน์  เมื่อสมำชิกสภำเทศบำลเมืองสีคิ้วได้มำครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิด 
ประธำนสภำเทศบำล กำรประชุมสภำเทศบำลเมืองสีคิ้ว สมัยวิสำมัญ สมัยที่สอง ประจ ำปี 

๒๕๖๒ วันที่ ๒๓ กันยำยน ๒๕๖๒ ระเบียบวำระท่ี ๑ ครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อประชุม  

นำยเอนกศักดิ์  อังสนำนิวัฒน์  วันนี้มีสมำชิกสภำเทศบำล ๑ ท่ำน ไดล้ำกิจ คือ ท่ำน ไอรินทร์   
ประธำนสภำเทศบำล   โชคหิรัณย์ชัย  และวันนี้มีตัวแทนภำคประชำชนในเขตเทศบำลเมือง 

สีคิ้ว ที่ให้เกียรติมำร่วมรับฟังกำรประชุมในครั้งนี้ ได้แก่  
๑. คุณสิรกำญจน์  แสนทวีสุข ประธำนชุมชนร่วมใจพัฒนำ 
๒. คุณบุญชู        ค้ำชอบ     ประธำนชุมชนรุ่งเรืองพัฒนำ 
๓. คุณชุติกำญจ์   สืบสกุลน้ำเจริญ ประธำนชุมชนนพเก้ำ 
๔. คุณกันยำรัตน์  พรมนิลพันธุ์ ประธำนชุมชนสุชัยพัฒนำ 
๕. คุณจร           สินปร ุ       ประธำนชุมชนสะพำนด ำ 
๖. คุณประมวล    เจือจันทึก   ประธำนชุมชนบ้ำนกลำง 
๗. คุณธนัศนันท์   บำรมี        ประธำนชุมชนตลำดเหนือ 
๘.คุณนลินญำ      ค ำมำ        ประธำนชุมชนมิตรภำพ 



 
 

๔ 
      ๙. คุณพูนทรัพย์    ศรีจันทึก     ประธำนชุมชนโนนกุ่มใต้ 
      ๑๐. คุณพะเยำว์    แวงสูงเนิน   ประธำนชุมชนโนนกุ่มเหนือ 
      ๑๑. คุณอธิปัญญำธร  บุญก ำเนิด  ประธำนชุมชนศำลสถิตย์ 
 
นำยเอนกศักดิ์  อังสนำนิวัฒน์  คณะกรรมกำรชุดนี้เป็นคณะกรรมกำรชุดใหม่ ซึ่งได้รับกำรเลือกตั้งเมื่อ
ประธำนสภำเทศบำล   วันที่ ๘ กันยำยน ๒๕๖๒ และได้รำยงำนตัวเมื่อวันที่ ๑๗ กันยำยน  

๒๕๖๒ ผมขออนุญำตเป็นตัวแทนฝ่ำยสภำ ขอแสดงควำมยินดีและ
ขอบคุณทุกท่ำนที่มีจิตอำสำและเสียสละเวลำอันมีค่ำของท่ำนมำร่วม
ท ำงำนกับทำงเทศบำล เพื่อจะท ำให้เป็นเทศบำลเมืองน่ำอยู่ ผมเชื่อว่ำ
ต่อให้โครงกำรเทศบำลจะดีเพียงใด แต่ถ้ำหำกไม่ได้รับควำมร่วมมือจำก
ประชำชนผลก็จะออกมำไม่ดีเท่ำท่ีควร ดังนั้นจึงหวังว่ำจะได้รับควำม
ร่วมมือจำกทุกท่ำนเหมือนทุกครั้งที่ผ่ำนมำ ขอขอบคุณทุกท่ำนอีกครั้ง
หนึ่งครับ  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม
ครั้งที่สอง ประจ าปี ๒๕62 เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม 2562 

นำยเอนกศักดิ์  อังสนำนิวัฒน์ ต่อไปเป็นระเบียบวำระที่ ๒ เรื่อง รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำ 
ประธำนสภำเทศบำล เทศบำล สมัยสำมัญ สมัยที่สำม ครั้งที่สอง ประจ ำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ 

๒๙ สิงหำคม ๒๕๖๒ ขอเชิญคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม
ครับ 

 
นำยวรพจน์  ศรีจันทึก   กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำเทศบำลเมืองสีคิ้วที่เคำรพ กระผมนำย 
สมำชิกสภำเทศบำล   นำยวรพจน์  ศรีจันทึก สมำชิกสภำเทศบำล ในฐำนะประธำน  
     คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลเมืองสีคิ้ว  
     ขอเรียนว่ำ เมื่อวันที่ ๙ กันยำยน 2562 เวลำ 10.00 น. ณ        
        ห้องประชุมสีคิ้ว 1 คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำ   
     เทศบำลเมืองสีคิ้ว ได้มำประชุมเพ่ือตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำ 
     เทศบำลเมืองสีคิ้ว สมัยสำมัญ สมัยที่สำม ครั้งที่สอง ประจ ำปี 2562 ดังนี้   
          1.นำยวรพจน์    ศรีจันทึก ประธำนคณะกรรมกำร  

2.นำยปวีณวัชร ์ ธ ำมรงค์ปรีชำชัย กรรมกำร  
3.นำงสำวไอรินทร์ โชคหิรัณย์ชัย  กรรมกำร  

หลังจำกครบองค์ประชุม จึงได้ด ำเนินกำรประชุมและตรวจสอบควำม
ถูกต้องของรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลเมืองสีคิ้วสมัยสำมัญ สมัยที่สำม 
ครั้งที่สอง ประจ ำปี 2562 เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหำคม 2562 และขอรับรอง 

 



 
 

๕ 
ควำมถูกต้องของรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว โดยปิดประชุมเวลำ  
12.00 น. 
 

นำยเอนกศักดิ์ อังสนำนิวัฒน์  ขอขอบคุณท่ำนวรพจน์  ศรีจันทึกครับ มีสมำชิกสภำท่ำนใดจะแก้ไขหรือไม่
ประธำนสภำเทศบำล   ครับ ถ้ำหำกไม่มี ขอมติที่ประชุมรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล  

สมัยสำมัญ สมัยที่สำม ครั้งที่สอง ประจ ำปี ๒๕62 เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหำคม 
256๒ โปรดยกมือด้วยครับขอบคุณครับ 
 

นำยเอนกศักดิ์  อังสนำนิวัฒน์  เป็นเอกฉันท์นะครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ      

สมัยที่สาม ครั้งที่สอง ประจ าปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
รับรอง  จ านวน  ๑๑  เสียง  ไม่รับรอง  ไม่มี 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๓    เรื่อง กระทู้ถาม 

นำยเอนกศักดิ์ อังสนำนิวัฒน์  ต่อไประเบียบวำระที่ ๓ เรื่อง กระทู้ถำม ไม่มีนะครับ  
ประธำนสภำเทศบำล  
 
มติที่ประชุม    รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔    เรื่อง ท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 
นำยเอนกศักดิ์ อังสนำนิวัฒน์  ต่อไประเบียบวำระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมกำรสภำท้องถิ่นตั้งขึ้น
ประธำนสภำเทศบำล   พิจำรณำเสร็จแล้ว ไม่มีนะครับ                            
 
มติที่ประชุม    รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕    เรื่อง ท่ีเสนอใหม่ 
 

    ๕.๑  ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
    งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
    (ส านักปลัดเทศบาล) 

 
 
 



 
 

๖ 
นำยเอนกศักดิ์  อังสนำนิวัฒน์  ญัตติ ๕.๑ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
ประธำนสภำเทศบำล   งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่  

    ส ำนักปลัดเทศบำล ขอเชิญฝ่ำยบริหำรครับ 
 
นายคเชนทร์  สร้อยจ าปี   เรียน   ประธานสภาเทศบาลเมืองสีคิ้ว 
รองนายกเทศมนตรี   เรื่องเดิม  ตามที่ส านักปลัดเทศบาล ได้บรรจุครุภัณฑ์ยานพาหนะและ 

ขนส่ง ปรากฏใน แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพ่ือจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ า
ดับเพลิงอเนกประสงค์ติดตั้งถังน้ าจากเหล็กแผ่นชุบซิงค์ป้องกันสนิม 
ความจุไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร ติดตั้งแท่นปืนฉีดน้ าแรงดันสูง           
ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง ๒๕๖๕) นั้น 

     ข้อเท็จจริง  เนื่องจากปัจจุบัน รถดับเพลิงของงานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยที่มีอยู่ มีสภาพเก่าเนื่องจากใช้งานมานาน และไม่เพียงพอ
ต่อการรักษาความปลอดภัยหากเกิดเหตุเพลิงไหม้ เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและรักษาทรัพย์สินของประชาชน ส านักปลัดเทศบาล 
มีความประสงค์ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ได้ รายละเอียดดังนี้ 

     ส ำนักปลัดเทศบำล 
      โอนลด   

     แผนงาน     บริหารงานทั่วไป  
     งาน          บริหารทั่วไป  
     หมวด        ค่าใช้สอย  
     ประเภท    รายจ่ายที่เก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 
                      (ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล) 
     จ านวนเงิน    ๑๙๕,๐๐๐ บาท  

ประเภท  รายจ่ายที่เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า   
   ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  

                      (โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล) 
     จ านวนเงิน    ๑๐๐,๐๐๐ บาท  

      แผนงาน    สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
      งาน  ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
      หมวด  ค่าใช้สอย 

   ประเภท    รายจ่ายที่เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ 
        ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  

                      (โครงการจัดเก็บข้อมูลชุมชนเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมือง 



 
 

๗ 
     สีคิ้ว)  จ านวนเงิน    ๘๐,๐๐๐ บาท  

กองช่ำง 
     โอนลด  

      แผนงาน    อุตสาหกรรมและการโยธา 
      งาน  ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      หมวด  ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
      ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
                                           (โครงการก่อสร้างทางจักรยาน ถนนชุมค้าด้านขวาทางช่วง 

ปากทางสีคิ้วถึงสะพาน ๑ หมู่ที่ ๙ ต าบลสีคิ้ว และหมู่ท่ี ๒ 
ต าบลมิตรภาพ (แผนชุมชนบ้านกลางและโนนกุ่มใต้) ) 

      จ านวน    ๓,๐๒๕,๐๐๐ บาท 
กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 

     โอนลด  
      แผนงาน  สาธารณสุข 
      งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
      หมวด  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
      ประเภท  เงินเดือนพนักงาน 
      จ านวน  ๑,๖๐๐,๐๐๐  บาท 
      โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่) 

     แผนงาน     การรักษาความสงบภายใน  
     งาน          ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  
     หมวด        ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    
     ประเภท      ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง    

- จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ าดับเพลิงอเนกประสงค์ติดตั้งถังน้ า   
จากเหล็กแผ่นชุบซิงค์ป้องกันสนิม ความจุไม่น้อยกว่า 
๑๒,๐๐๐ ลิตร  
ติดตั้งแท่นปืนฉีดน้ าแรงดันสูง  (ไม่ปรากฏในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาด)  

     จ านวนเงิน    ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
ข้อกฎหมำย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 



 
 

๘ 
ข้อเสนอแนะ จึงเห็นสมควรน าญัตติเสนอสภาเทศบาล เพื่อขอความ
เห็นชอบในการอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ ๒๕๖๒ (เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ตามรายการดังกล่าว
ข้างต้น จึงขอเสนอต่อสภาเทศบาล เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป   

 
นายเอนกศักดิ์  อังสนานิวัฒน์  ขอบคุณครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ ถ้าหากไม่มี  
ประธานสภาเทศบาล   ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โปรดยกมือด้วย
ครับ 

 
นายเอนกศักดิ์  อังสนานิวัฒน์  มติเป็นเอกฉันท์ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติให้ควำมเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่  
เห็นชอบ  จ ำนวน  ๑๑  เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี 

 
๕.๒  ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
๒๕๖๒ กรณี มิได้ก่อหนี้ผูกพัน (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
 

นายเอนกศักดิ์  อังสนานิวัฒน์  ต่อไป ญัตติที่ ๕.๒ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประธานสภาเทศบาล ๒๕๖๒ กรณี มิได้ก่อหนี้ผูกพัน ส านักปลัดเทศบาล ขอเชิญฝ่ายบริหาร 

ครับ 
 
นายคเชนทร์  สร้อยจ าปี   เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองสีคิ้ว ด้วยส านักปลัดเทศบาล 
รองนายกเทศมนตรี   มีงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๒ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ 

สิ่งก่อสร้างที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้น
ต่อไปอีก จึงขออนุมัติกันเงินกรณี มิได้ก่อหนี้ผูกพัน จ ำนวน ๒ รำยกำร 
เป็นเงิน ๕,๒๒๐,๐๐๐ บำท (-ห้ำล้ำนสองแสนสองหม่ืนบำทถ้วน-) 
ดังนี้ 

งบลงทุน 
      แผนงำน  บริหำรงำนทั่วไป 

งำน  บริหำรทั่วไป 
หมวด ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง   

 ประเภท  ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปกำร  
 



 
 

๙ 
โครงการก่อสร้างลานจอดรถ ค.ส.ล. จ านวน ๒๒๐,๐๐๐ บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานจอดรถ ค.ส.ล. บริเวณส านักงานเทศบาลเมือง 
    สีคิ้ว พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๓๓.๐๐ ตารางเมตร (ด้านตะวันออก)  
    ข้อเท็จจริง  เนื่องจากยังมิได้ด าเนินการก่อสร้างลานจอดรถ ค.ส.ล. บริเวณ 

ส านักงานเทศบาลเมืองสีคิ้ว พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๓๓.๐๐ ตารางเมตร และใกล้
สิ้นปีงบประมาณท าให้ไม่สามารถด าเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติกันเงินงบประมาณ (กรณี
มิได้ก่อหนี้ผูกพัน)  เพ่ือน าเงินไปจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  ต่อไป 

     แผนงำน     กำรรักษำควำมสงบภำยใน  
     งำน          ป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย  
     หมวด        ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง    
     ประเภท      ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง  

     - จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ าดับเพลิงอเนกประสงค์ติดตั้งถังน้ า   
จากเหล็กแผ่นชุบซิงค์ป้องกันสนิม ความจุไม่น้อยกว่า 
๑๒,๐๐๐ ลิตร ติดตั้งแท่นปืนฉีดน้ าแรงดันสูง (ไม่ปรากฏใน
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาด)  

     จ านวนเงิน    ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
    ข้อเท็จจริง  เนื่องจากครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ดังกล่าว เป็นครุภัณฑ์ 

ที่โอนเงินงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จึงยังมิได้ด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง และใกล้สิ้นปีงบประมาณท าให้ไม่สามารถด าเนินการก่อหนี้ผูกพันได้
ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณ (กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน)  เพ่ือน าเงินไปจ่ายในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓  ต่อไป 

     ข้อกฎหมำย  การขออนุมัติกันเงินครั้งนี้ เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก 
เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ การกันเงิน 
ข้อ ๕๙ “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้
ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้อง ใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน     
ระยะเวลาหนึ่งปี”  
ข้อเสนอแนะ  จึงเห็นสมควรน าญัตติเสนอสภาเทศบาล  เพ่ือขอความ
เห็นชอบในการอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒  ตามรายการดังกล่าวข้างต้น จึงขอเสนอต่อสภาเทศบาล  
เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป   

 



 
 

๑๐ 
นายเอนกศักดิ์  อังสนานิวัฒน์  ขอบคุณครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ ถ้าหากไม่มี  
ประธานสภาเทศบาล   ขอความเห็นชอบอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

๒๕๖๒ กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน โปรดยกมือด้วยครับ 
 
นายเอนกศักดิ์  อังสนานิวัฒน์  มติเป็นเอกฉันท์ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติให้ควำมเห็นชอบอนุมัติกันเงินงบประมำณรำยจ่ำย 

ประจ ำปี ๒๕๖๒ กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน เห็นชอบ จ ำนวน  ๑๒  เสียง  
ไม่เห็นชอบ  ไม่มี 
 
๕.๓ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (กองช่ำง) 

 
นายเอนกศักดิ อังสนานิวัฒน์  ต่อไป ญัตติ ที่ ๕.๓ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประธานสภาเทศบาล   งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน กองช่าง ขอเชิญฝ่าย 
     บริหาร ครับ 
 
นายธีระศักดิ์  ภาควิวัฒน์   เรียน ประธำนสภำเทศบำลเมืองสีคิ้ว ตำมมติที่ประชุมสภำ สมัยสำมัญ 
รองนำยกเทศมนตรี   สมัยที่สำม ครั้งทีส่อง ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕61 เมื่อวันที่ 27 สิงหำคม   

2561 ไดเ้ห็นชอบเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำน
ก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน งบลงทุน ค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำงของกองช่ำง  
จ ำนวน 13 โครงกำร วงเงินงบประมำณท้ังสิ้น 10,814,000.-บำท 
(สิบล้ำนแปดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบำทถ้วน)  นั้น   

               เทศบำลได้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแล้ว จ ำนวน 2 โครงกำร , ยกเลิก 
โครงกำร (โอนไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ , ส ำนักปลัด) จ ำนวน 1  
โครงกำร ยังคงเหลือโครงกำรที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จ ำนวน 10  
โครงกำร วงเงินงบประมำณทั้งสิ้น 7,363,000.-บำท (เจ็ดล้ำนสำม
แสนหกหมื่นสำมพันบำทถ้วน) เนื่องจำกไม่สำมำรถก่อหนี้ผูกพันได้ทัน
ภำยในปีงบประมำณ แต่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้จ่ำยเงินนั้นต่อไปอีก  
ระเบียบฯ  ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิก
จ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงิน ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ , (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘  และ 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรำยจ่ำยหมวดค่ำครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้ 



 
 

๑๑ 
จ่ำยเงินนั้นต่อไปอีก  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรำยงำนขออนุมัติ
กันเงินต่อสภำท้องถิ่น ได้อีกไม่เกินระยะเวลำหนึ่งปี 

                ดังนั้น  เพื่อให้สำมำรถด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และ 
เป้ำหมำย  เป็นไปตำมระเบียบฯ และให้กำรเบิกจ่ำยเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อยและถูกต้อง จึงเห็นควรขออนุมติักันเงินต่อสภำเทศบำล 
เมืองสีคิ้ว หมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง งบประมำณรำยจ่ำย  
ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕62 กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จ ำนวน 10 โครงกำร 
วงเงินงบประมำณท้ังสิ้น 7,363,000.-บำท (เจ็ดล้ำนสำมแสนหกหมื่น
สำมพันบำทถ้วน) รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบท้ำยญัตตินี้ 

      จึงเสนอต่อสภำเทศบำลเพ่ือโปรดพิจำรณำ 
 
นำยเอนกศักดิ์  อังสนำนิวัฒน์  ขอบคุณครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ ถ้าหากไม่มี  
ประธานสภาเทศบาล   ขอความเห็นชอบอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

๒๕๖๒ กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน โปรดยกมือด้วยครับ 
 
นายเอนกศักดิ์  อังสนานิวัฒน์  มติเป็นเอกฉันท์ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติให้ควำมเห็นชอบอนุมัติกันเงินงบประมำณรำยจ่ำย 

ประจ ำปี ๒๕๖๒ กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน เห็นชอบ จ ำนวน  ๑๐  เสียง  
ไม่ออกเสียง  จ ำนวน  ๒  เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี 
 
๕.๔ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 
๒๕๖๒ กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (กองวิชำกำรและแผนงำน) 

 
นายเอนกศักดิ์  อังสนานิวัฒน์  ต่อไป ญัตติ ๕.๔ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประธานสภาเทศบาล   พ.ศ. ๒๕๖๒ กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน กองวิชาการและแผนงาน ขอเชิญ 
     ฝ่ายบริหาร ครับ 
 
นายคเชนทร์  สร้อยจ าปี   เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองสีคิ้ว ด้วยกองวิชาการและแผนงาน   
รองนายกเทศมนตรี   ไดโ้อนเงินงบประมาณรายจ่าย (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ประจ าปี  

๒๕๖๒ ไว้ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ  
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ประกอบด้วยเครื่องส ารองไฟ 
และเครื่องปริ้นเตอร์ จ านวน ๑ ชุด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  
 



 
 

๑๒ 
๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองสีคิ้ว  
ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจ าปี ๒๕๖๒   
เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่น
บาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ 
๑. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ครบชุด เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด(เครื่องส ารองไฟ และเครื่องปริ้น
เตอร์) จ านวน ๑ ชุด (ตามมาตรฐาน ICT) ตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐ บาท 
เนื่องจากการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ระดับจังหวัด ไมส่ามารถก่อหนี้ผูกพัน และเบิกจ่ายได้ทันภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
เพ่ือให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตาม
ระเบียบดังกล่าว เห็นควรเสนอต่อสภาเทศบาลเมืองสีคิ้ว พิจารณา
อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๒ (กรณีมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน) เพ่ือเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงินทั้งสิ้น  
๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ดังรายละเอียดข้างต้น 
อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔)     
พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ การกันเงิน   
ข้อ ๕๙ วรรคหนึ่ง “ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้เงินนั้น
ต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน
ต่อสภาท้องถิน่ได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” 
ดังนั้น เพ่ือให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตาม
ระเบียบดังกล่าว เห็นควรเสนอต่อสภาเทศบาลเมืองสีคิ้ว พิจารณา
อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๒ (กรณีมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน) เพ่ือเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงินทั้งสิ้น  
๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ดังรายละเอียดข้างต้น 
จึงเสนอต่อสภาเทศบาลเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 

 

 

 
 



 
 

๑๓ 
นายเอนกศักดิ์  อังสนานิวัฒน์  ขอบคุณครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ ขอเชิญท่าน 
ประธานสภาเทศบาล   สท.อินทร์ เหมจันทึก ครับ 
 
นายอนิทร์  เหมจันทึก   กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายอินทร์  เหมจันทึก 
สมาชิกสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาล ผมดูตารางการกันเงิน 
 
นายเอนกศักดิ์  อังสนานิวัฒน์  ท่าน สท.อินทร์ ฯ ครับ ญัตติไหนครับ ผ่านมาแล้วครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายอินทร์  เหมจันทึก   ขอโทษครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นำยเอนกศักดิ์  อังสนำนิวัฒน์  มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ ถ้าหากไม่มี ขอความเห็น 
ประธานสภาเทศบาล   ชอบอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๒ กรณีมิได้ก่อหนี้ 
     ผูกพัน โปรดยกมือด้วยครับ 
 
นายเอนกศักดิ์  อังสนานิวัฒน์  มตเิป็นเอกฉันท์ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติให้ควำมเห็นชอบอนุมัติกันเงินงบประมำณรำยจ่ำย 

ประจ ำปี ๒๕๖๒ กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน เห็นชอบ จ ำนวน  ๑๑  เสียง  
ไม่ออกเสียง  จ ำนวน  ๑  เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี 
 
๕.๕ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติขยำยเวลำเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  
(ส ำนักปลัดเทศบำล) 
 

นายเอนกศักดิ์  อังสนานิวัฒน์  ต่อไป ญัตติ ๕.๔ เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล   รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  

ส านักปลัดเทศบาล ขอเชิญฝ่ายบริหาร ครับ 
 
นายคเชนทร์  สร้อยจ าปี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลเมืองสีคิ้วตามที่ สภาเทศบาลเมืองสีคิ้ว ได้มี 
รองนายกเทศมนตรี มติในคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจ าปี 

๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ อนุมัติให้กันงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่เนื่องจากยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ 



 
 

 
๑๔ 

ผูกพันได้ทัน ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงมีความจ าเป็นต้อง
ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไปอีก จ านวน ๔ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น  
๑,๐๓๐,๔๐๐ บาท  (-หนึ่งล้านสามหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน-)  ดังนี้ 

     งบลงทุน 
     แผนงำน  บริหำรงำนทั่วไป 

งำน  บริหำรทั่วไป 
หมวด  ค่ำครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้ำง     
ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
๑. ประเภท  ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปกำร   
๑.๑ โครงกำรก่อสร้ำงลำน คสล.บริเวณศูนย์ส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 
เทศบำลเมืองสีคิ้ว ปำกทำงเข้ำอ ำเภอสีคิ้ว หมู่ที่ ๑ ต ำบลมิตรภำพ         
จ ำนวน   ๒๙๐,๔๐๐  บำท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลาน คสล.บริเวณศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
เทศบาลเมืองสีคิ้ว ปากทางเข้าอ าเภอสีคิ้ว หมู่ที่ ๑ ต าบลมิตรภาพ   
- บริเวณด้านหลังศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยว พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ 
ตารางเมตร 

    - ก่อสร้างลาน คสล.บริเวณท่ีจอดรถจักรยานยนต์ พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  
    ๑๔๐ ตารางเมตร              

ข้อเท็จจริง เนื่องจากยังมิได้ด าเนินการก่อสร้างลาน คสล.บริเวณศูนย์
ส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลเมืองสีคิ้ว ปากทางเข้าอ าเภอสีคิ้ว หมู่ที่ ๑ 
ต าบลมิตรภาพ และใกล้สิ้นปีงบประมาณท าให้ไม่สามารถด าเนินการก่อ
หนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน)  เพ่ือน าเงินไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ต่อไป 
๒. ประเภท  ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค 
๒.๑ ติดตั้งถังน้ ำส ำรองพร้อมระบบปั๊มน้ ำห้องน้ ำอำคำรหอประชุม  
จ ำนวน  ๔๐,๐๐๐ บำท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งถังน้ าส ารองพร้อมระบบปัมมน้ าห้องน้ า ขนาด 
    ๒,๐๐๐ ลิตร 

ข้อเท็จจริง  เนื่องจากยังมิได้ด าเนินการติดตั้งถังน้ าส ารองพร้อมระบบปัมมน้ า
ห้องน้ า ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร และใกล้สิ้นปีงบประมาณท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึง
จ าเป็นต้องขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  



 
 

๑๕ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ (กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) เพ่ือน าเงินไปจ่ายในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป 
๓. ประเภท  ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง 
๓.๑ ก่อสร้ำงต่อเติมหลังคำอำคำรหอประชุมเทศบำลเมืองสีคิ้ว   
จ ำนวน  ๒๐๐,๐๐๐  บำท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหลังคาโครงเหล็ก อาคารหอประชุมเทศบาล
เมืองสีคิ้ว พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๖ ตารางเมตร 
ข้อเท็จจริง  เนื่องจากยังมิได้ด าเนินการก่อสร้างหลังคาโครงเหล็ก 
อาคารหอประชุมเทศบาลเมืองสีคิ้ว พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๖ ตารางเมตร 
และใกล้สิ้นปีงบประมาณท าให้ไม่สามารถด าเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทัน
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติขยายเวลา
เบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (กรณีมิได้
ก่อหนี้ผูกพัน) เพ่ือน าเงินไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป 
แผนงำน  สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน  
งำน  ส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข็มแข็งชุมชน 
หมวด  ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง    

 ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
๔. ประเภท  ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค   
๔.๑ โครงกำรปรับปรุงโรงกี่กระตุก บ้ำนโนนกุ่ม หมู่ที่ ๒ ต ำบลมิตรภำพ 
จ ำนวน  ๕๐๐,๐๐๐  บำท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคาร ค.ส.ล. จ านวน ๑ หลัง 
    ข้อเท็จจริง  เนื่องจากยังมิได้ด าเนินการปรับปรุงโรงกี่กระตุก  
    บ้านโนนกุ่ม หมู่ที่ ๒ ต าบลมิตรภาพ และใกล้สิ้นปีงบประมาณท าให้ไม่ 
    สามารถด าเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.  
    ๒๕๖๒  จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) เพื่อน าเงิน 
    ไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป 

     ข้อกฎหมำย การขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินครั้งนี้ เป็นอ านาจอนุมัติของ 
     สภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก 
     จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครอง 
     ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด 
     ๕ การกันเงิน ข้อ ๕๙ “ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน และ 
     สิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก 

ให้องค์กรปกครองส่วน  ท้องถิ่น รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีก
ไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี”  

     กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครอง 



 
 

๑๖ 
ส่วนท้องถิน่ยังมิได้ด าเนินการ ก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน  
ไดไ้ม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายการดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้างให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ 
ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณีและโครงการดังกล่าว ต้องมี
วัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้  
จ ำนวน ๔ รำยกำร เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๓๐,๔๐๐ บำท  (-หนึ่งล้ำน
สำมหม่ืนสี่ร้อยบำทถ้วน-)   
ข้อเสนอแนะ  เห็นสมควรน าญัตติเสนอสภาเทศบาล เพ่ือขอความ
เห็นชอบในการอนุมัติ ให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ ำนวน ๔ รำยกำร เปน็เงินทั้งสิ้น 
๑,๐๓๐,๔๐๐ บำท (-หนึ่งล้ำนสำมหม่ืนสี่ร้อยบำทถ้วน-) ตามรายการ
ดังกล่าวข้างต้น จึงขอเสนอต่อสภาเทศบาล  เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 
ต่อไป   

 
นำยเอนกศักดิ์  อังสนำนิวัฒน์  มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ ถ้าหากไม่มี ขอความเห็น 
ประธานสภาเทศบาล   ชอบอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน โปรดยกมือด้วยครับ 
 
นายเอนกศักดิ์  อังสนานิวัฒน์  มติเป็นเอกฉันท์ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติให้ควำมเห็นชอบอนุมัติขยำยเวลำเบิกจ่ำยเงิน 

งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กรณีมิได้ก่อ
หนี้ผูกพัน เห็นชอบ จ ำนวน  ๑๒  เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี 
 
๕.๖ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติขยำยเวลำเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (กองช่ำง) 

 
นายเอนกศักดิ์  อังสนานิวัฒน์  ต่อไปญัตติ ๕.๖ เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล   รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  

กองช่าง ขอเชิญฝ่ายบริหาร ครับ 
 
นายธีระศักดิ์  ภาควิวัฒน์   เรียน   ประธำนสภำเทศบำลเมืองสีคิ้ว 
รองนำยกเทศมนตรี เรื่องเดิม  ตำมมติที่ประชุมสภำ สมัยสำมัญ สมัยที่สำม ครั้งที่สอง  

ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕60 ได้เห็นชอบร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย   



 
 

 
๑๗ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 วำระท่ี 3 แผนงำนอุตสำหกรรมและ
กำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน งบลงทุน ค่ำที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง ของกองช่ำง จ ำนวน 27 โครงกำร วงเงินงบประมำณทั้งสิ้น  
8,713,500.-บำท (แปดล้ำนเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสำมพันห้ำร้อยบำท
ถ้วน) นั้น   
ข้อเท็จจริง เทศบำลได้ด ำเนินกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จ จ ำนวน 8  
โครงกำร , ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จ ำนวน 1 โครงกำร ยังคงเหลือโครงกำรที่
ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จ ำนวน 18 โครงกำร วงเงินงบประมำณท้ังสิ้น 
5,363,000.-บำท (ห้ำล้ำนสำมแสนหกหมื่นสำมพันบำทถ้วน)  
เนื่องจำกมีปริมำณโครงกำรเป็นจ ำนวนมำกไม่สำมำรถก่อหนี้ผูกพันได้
ทันภำยในปีงบประมำณ แต่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้จ่ำยเงินนั้นต่อไปอีก 
เนื่องจำกโครงกำรต่ำงๆ มีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งต่อประชำชนในกำร
สัญจร ขนส่งสินค้ำ กำรระบำยน้ ำ และอ่ืนๆ    
ระเบียบฯ  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิก 
จ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน  และกำรตรวจเงิน ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ , (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘  และ 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ ๕๙  ในกรณีที่มีรำยจ่ำยหมวดค่ำครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้
จ่ำยเงินนั้นต่อไปอีก  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรำยงำนขออนุมัติ
กันเงินต่อสภำท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลำหนึ่งปี   
กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลำกำรกันเงินตำมวรรคหนึ่งแล้ว หำกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ยังมิได้ด ำเนินกำรก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยำย
เวลำเบิกจ่ำยเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภำท้องถิ่น หรือกรณีมีควำม
จ ำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรดังกล่ำวที่ท ำให้ ลักษณะ ปริมำณ  
คุณภำพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถำนที่ก่อสร้ำง ให้ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงและหรือขยำยเวลำเบิกจ่ำยเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภำ
ท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงกำรดังกล่ำวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตำมที่
ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้  
กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ำยได้ตำม
ข้อผูกพัน 
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำกำรกันเงินตำมวรรคหนึ่งหรือขยำยเวลำเบิก
จ่ำยเงินตำมวรรคสองแล้ว หำกยังไม่ได้ด ำเนินกำรก่อหนี้ผูกพันหรือมี
เงินเหลือจ่ำยจำกเงินดังกล่ำว  ให้เงินจ ำนวนนั้นตกเป็นเงินสะสม 
ข้อเสนอแนะ  ดังนั้น เพ่ือให้สำมำรถด ำเนินกำรให้เป็นไปตำม
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยเป็นไปตำมระเบียบฯ และให้กำรเบิกจ่ำย 



 
 

๑๘ 
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและถูกต้อง จึงเห็นควรขออนุมตัิขยำยเวลำ
เบิกจ่ำยเงินต่อสภำเทศบำลเมืองสีคิ้ว หมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕61 กรณีมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน จ ำนวน 18 โครงกำร วงเงินงบประมำณท้ังสิ้น 5,363,000.-
บำท (ห้ำล้ำนสำมแสนหกหมื่นสำมพันบำทถ้วน) รำยละเอียดปรำกฏ
ตำมเอกสำรแนบท้ำยญัตตินี้   จึงเสนอต่อสภำเทศบำลเพื่อโปรด
พิจำรณำ 
 

นำยเอนกศักดิ์  อังสนำนิวัฒน์  มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ ถ้าหากไม่มี ขอความเห็น 
ประธานสภาเทศบาล   ชอบอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน โปรดยกมือด้วยครับ 
 
นายเอนกศักดิ์  อังสนานิวัฒน์  มติเป็นเอกฉันท์ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติให้ควำมเห็นชอบอนุมัติขยำยเวลำเบิกจ่ำยเงิน 

งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กรณีมิได้ก่อ
หนี้ผูกพัน เห็นชอบ จ ำนวน  ๑๒  เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี 
 

ระเบียบวำระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืนๆ 
 
นายเอนกศักดิ์  อังสนานิวัฒน์  ต่อไปเป็นระเบียบวาระ อื่นๆ ขอแนะน าประธานชุมชนที่มาร่วมรับฟัง
ประธานสภาเทศบาล   การประชุมอีกหนึ่งท่านนะครับ คือ คุณเลื่อน  ติจันทึก ประธานชุมชน 

บ้านใต ้ในวาระอ่ืน ๆ มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถาม หรือแนะน า
อะไรหรือไม่ครับ ขอเชิญท่าน สท.ชวณฐ ฯ ครับ 
 

นายชวณฐ  คณาติยานนท์  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายชวณฐ  คณาติยานนท์ 
สมาชิกสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาล ในวาระอ่ืน ๆ นี้นะครับผมก็มีเรื่องที่จะมาบอก 

กล่าวอยู่ ประมาณ ๖ – ๗ เรื่องนะครับ เรื่องแรกก่อนอ่ืนเลยขอชื่นชม
การท างานของท่านรองธีระศักดิ ์ภาควิวัฒน์ นะครับกับเจ้าหน้าที่ทุก
ท่าน ท่านปลัดเทศบาล ในไลน์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ท าให้เราใกล้ชิด
กับประชาชนมากข้ึนนะครับ ท างานได้รวดเร็วมากข้ึน อย่างเมื่อเช้านี้
ผมดูในไลน์ของห้องแจ้งข่าวเทศบาลเมืองสีคิ้ว แจ้งข่าวเมื่อเช้านี้ว่ามีน้ า
ท่วมขังในเขตสะพานด าลงไลน์ไปสักครู่เจ้าหน้าที่ของเราก็ออกไป
ท างานและแก้ไขให้พ่ีน้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วนะครับ  
 



 
 

๑๙ 
เรื่องต่อไปนะครับในซอยเทศบาล ๑๔ ซอย ๙ และตรงเข้าไปอีกจะเป็น
ถนนเทศบาล ๑๔ ซอย ๕/๖ นะครับที่ทางท่านผู้บริหารได้กรุณาท าท่อ
ระบายน้ ายาวจากฝั่งหนึ่งตรงหน้าร้านขายของช าของพ่ีอ๊อดที่อยู่บริษัท 
โตโยต้า ยาวลงมาชนกับถนนเทศบาล ๑๔ ซอย ๙ ตรงนี้มีประโยชน์
มากนะครับผมเข้าไปดูปกติแล้วตรงช่วงแถวนี้เมื่อสัก ๒ ปี ๓ ปีที่แล้ว 
ผมได้เข้าไปพร้อมกับท่านรองธีระศักดิ์ ฯ และได้ท าการผ่าถนนและได้
ให้เจ้าหน้าที่มาช่วยขุดลอกตรงนี้ เนื่องจากน้ าขังตรงถนนและเกิด
ตะไคร่ ณ วันนั้นก็ได้ท าการแก้ไขและปัญหาตรงนี้ก็ได้หายไป แต่    
ณ วันนี้ตอนนี้พี่น้องประชาชนในหมู่ ๗ก็ฝากกราบขอบพระคุณ
โครงการตรงนี้มาท าให้ ไม่มีน้ าขังแล้วนะครับเมื่อเช้านี้ผมได้ขับรถเข้า
ไปดูในพ้ืนที่แห้งสนิทนะครับไม่มีน้ าขังไม่มีตะไคร่ ไม่มีอะไร แล้วก็เกิด
ความสะอาดและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพ่ีน้องนะครับ 
เรื่องต่อไปเป็นเรื่องร้องเรียนนะครับจากพ่ีน้อง เรื่องแรกนะครับ ในซอย 
หลังโรงพักตลาดเหนือซอยบ้านประธานชุมชนแยกเข้าไปในซอยที่ทาง
เทศบาลเราได้ไปท าท่อระบายน้ าออกมาเชื่อมกับถนนหลังโรงพัก 
ออกมาชนกันตรงหน้าวัดน้อยตรงนี้เป็นประโยชน์อย่างมากครับท าให้
น้ าจากที่เคยขังเป็นแอ่งกะทะข้างในระบายได้อย่างดีแต่ว่ามันมีพวกเศษ
ดินเศษขยะเข้าไปตันในรางในท่อตรงนั้นอยู่ก็อยากจะขอให้เจ้าหน้าที่ไป
ช่วยเข้าไปลอกระบายตรงนี้ครับ เรื่องต่อไปครับแยกบ้านพรสวรรค์  
แถวป้ายบ้านพรสวรรค์ตรงรางระบายน้ าครับท่านประธานตรงหัวมุมมัน
ทรุดรางระบายน้ ามันทรุดนะครับ ผมไม่แน่ใจว่ามันเกิดปัญหามาจากรถ
ดินพ่วง ๑๘ ล้อที่วิ่งตอนนี้ท่านประธานครับรถดินรถพ่วง ๑๘ ล้อวิ่งกัน
ทั้งวันครับเข้าไปตอนนี้ก็เห็นตอนนี้ครับท่านประธานครับ ๑๘ ล้อวิ่ง
ออกมาจากซอยตรง ร.๕ และผ่านมาทางบ้านพรสวรรค์และออกไป
ทางด้านถนนบ้านหันหมู่ ๗ เราครับ แต่ว่าการที่ท่อระบายน้ าทรุดผมก็
ไม่ได้ไปโทษรถพ่วงรถดินนะครับก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยแก้ไข
ด้วย ส่วนแถวหน้าปากซอยบริเวณ ร.๕ ทางเข้าบึงเราอีกทางนึงตอนนี้
ถนนเลอะเทอะหมดเลยครับดินเต็มไปหมดเลยจนถึงทางรถไฟครับ ก็
ฝากเจ้าหน้าที่เข้าไปดูด้วยนะครับ เรื่องต่อไป ตรงแยกเจ๊ไนทค์รับ ตรงสี่
แยกเลยนะครับที่เทศบาลเราไปซ่อมแซมท่อระบายน้ าแต่ว่าทาง
เทศบาลเราก็ได้มีการเอาแบริเออร ์พลาสติกสีส้มจ านวน ๔ ชิ้นไปวาง
ล้อมก้ันเอาไว้ก็เกิดความปลอดภัยขึ้นครับตรงนั้นแต่ถัดไปอีกนิดนึงตรง
ถนนก่อนเข้าประตูมูลนิธิจีนขงจื้อ มันเป็นรคูรับถนนมันเป็นหลุมลงไป
ฝากท่านประธานผ่านถึงเจ้าหน้าที่ให้เข้าไปตรวจสอบด้วยครับ 
เรื่องต่อไปนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้ฝนตกแทบทุกวัน ทางตรงบ้านใต้ 
 



 
 

๒๐ 
นะครับบึงประดิษฐ์ที่ทางเทศบาลเราไปท าเมื่อเช้านี้ผมเข้าไปดูนะครับ 
หญ้าขึ้นเต็มไปหมดเลยครับ ซึ่งตรงนี้เป็นที่รับน้ ามาจากทางฝั่งทางบ้าน
ใต้ ผ่านชุมชนพ่อพระยา ฯ ตรงนี้ทั้งหมดเลยและน้ าในคลองสามหงษ ์
สูงขึ้นนะครับมันก็ดันน้ าขึ้นมาตรงนี้อยากให้ทางเทศบาลเราไปช่วย 
ตกแต่งนะครับไปตัดหญ้าที่ข้ึน คือเข้าใจครับตอนนี้หน้าฝนหญ้าขึ้นเร็ว
มากนะครับ แต่ตอนนี้มันรกมากครับและถัง EM ที่อยู่ตรงนั้นนะครับ ก็
ไม่มีน้ ายาอยู่ข้างในแล้วนะครับฝากท่านประธานฝากไปถึงเจ้าหน้าที่ท่ี
เกี่ยวข้องด้วยนะครับ ส่วนเรื่องสุดท้าย ตรงถนนเทศบาล ๑๘ซอย ๒ 
ถนนโนนกุ่มช่วงสนามกีฬาโรงเรียนมงคลกุลนะครับตรงนี้น้ าท่วมขัง
ตลอดครับฝนตกมาแป๊บเดียวก็ท่วม เรามีวิธีแก้ไขอะไรอย่างไรได้บ้าง
ครับ ก็ฝากผ่านท่านประธานไปถึงท่านผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องครับขอบคุณครับ 
 

นายเอนกศักดิ์  อังสนานิวัฒน์  ขอบคุณท่าน สท.ชวณฐ ฯ ครบั  มีสมาชิกสภาท่านอ่ืนจะเพ่ิมเติมหรือป
ประธานสภาเทศบาล   หรือไม่ครับ ขอเชิญท่าน สท.อดิศร  โมหะมัด ครับ 
 
นายอดศิร  โมหะมัด    กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกระผมอดิศร โมหะมัด 
สมาชิกสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาล ก่อนอื่นต้องขออนุญาตท่านประธานอย่างนี้ครับ 

ขออนุญาตชื่นชมในการจัดการเลือกตั้งประธานชุมชนและ
คณะกรรมการนะครับในวันที่ ๘ กันยายนที่ผ่านมานะครับการจัดการ
เลือกตั้งครั้งนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นการจัดการเลือกตั้งระดับของประธาน
ชุมชนและกรรมการชุมชนแต่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนะครับซึ่งปลัดท่าน
ก็ออกไปตรวจสอบออกไปเจอกันอยู่ที่หน้างานนะครับท างานได้อย่าง
เข้มแข็งในแทบจะทุกชุมชนรูปแบบของการจัดคูหาในการแนะน าพ่ีน้อง
ประชาชนในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็ท าได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับ 
เครื่องแต่งกายอุปกรณ์ต่างๆปากกาคูหาทุกอย่างเตรียมพร้อมนะครับ
ค่อนข้างสมบูรณ์แบบต้องขอชื่นชมจากกระแสตอบรับของชาวบ้านนะ
ครับค่อนข้างดีและจะเห็นได้ว่าการใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้ผู้ออกมาใช้
สิทธิ์ค่อนข้างสูงนะครับเนื่องจากเราห่างจากการเลือกตั้งไปนาน
พอสมควรหลังจากเสร็จการเลือกตั้งใหญ่ก็มีการเลือกตั้งครั้งนี้
เพราะฉะนั้นก็ฝากไปยังท่านประธานชุมชนทุกชุมชนนะครับ ขอให้ท่าน
ภาคภูมิใจได้ในสิ่งที่พ่อแม่พ่ีน้องได้เลือกท่านให้เข้ามาปฏิบัติงานในครั้ง
นี้เป็นความภาคภูมิใจไดอ้ย่างเต็มตัวเต็มที่ถึงแม้ว่าจะมีคู่แข่งหรือไม่มี
คู่แข่งนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับท่านประธานครับในเรื่องของ 
 
 



 
 

๒๑ 
ถนนเส้นโนนกุ่มเส้นที่เราก าลังสร้างอยู่ก าลังท ากันอยู่นี่นะครับผมก็ว่า
ผมก็ไม่ทราบว่ามันเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์หรือยังแต่ ณ ปัจจุบันนี้ถึงเสร็จ 
ไป ๘๐ – ๙๐ เปอร์เซ็นต์นะครับถนนเส้นเมนเส้นหลักของเรานี่นะครับ
ก็ถือว่าสวยระดับ ๗๐ – ๘๐ เปอร์เซ็นต์นะครับแต่งานก็ดูแล้วมันยังไม่
เรียบร้อยถ้าถนนเส้นนี้เสร็จก็จะเป็นหน้าเป็นตาให้กับเราพอสมควรนะ
ครับท่านนายกตรงนี้จะสวยงามมาก แต่ในงานของการเก็บรายละเอียด
มุมโค้งเหลี่ยมโค้งของผิวถนนต่างๆไม่ว่าจะเป็นมุมของเกาะกลางเกาะ
ซึ่งเป็นเสาไฟมันก็เห็นเหลี่ยมเห็นมุมของงานที่ยังไม่ละเอียดผมก็ไปเดิน
ตรวจสอบดูแล้วมันไม่สวยงามเท่าท่ีควรจะเป็นนะครับ ถ้างานมา ๑๐๐ 
เปอร์เซ็นต์ แล้วก็อยากจะให้ลองไปพิจารณาดูนะครับให้เจ้าหน้าที่ลงไป
ตรวจสอบดูบางส่วนก็ยังมีเศษหินเศษดิน ก็ยังตกเกลื่อนกลาดอยู่ ยิ่ง
ในช่วงนี้ฝนตก มันก็จะไปอุดท่อระบายน้ าก็ฝากทางท่านประธานไปถึง
ผู้บริหารนะครับ ในเรื่องของเพ่ือนสมาชิกซ่ึงกล่าวเมื่อสักครู่นี้นะครับ 
ขออนุญาตเอ่ยนามท่านชวณฐ  คณาติยานนท์  ท่านก็ขยันนะครับไป
ตรวจงานทั้งเขต ๒ และเขต ๓ ผมก็ฝากไว้เรื่องบึงประดิษฐ์นะครับซึ่ง
ท่านฝากไว้เมื่อสักครู่ ณ ปัจจุบันก็ขออนุญาตแจ้งให้ทราบอย่างนี้ครับ
เราไม่มีบึงประดิษฐ์ผมเข้าใจว่าตั้งแต่สิ้นสุดการท างานของท่านรอง      
ธีระศักดิ์ ภาควิวัฒน์ ซ่ึงดูแลกองสาธารณสขุฯ อยู่ในช่วงนั้น ไม่มีแล้วนะ
ครับบึงประดิษฐ์ ผมก็ไม่ทราบว่านโยบายดี ๆ อย่างนี้ทิ้งกันไปได้ยังไง 
บึงประดิษฐ์ไม่มีแล้วนะครับ น้ าที่ไหลลงจากทางด้านหมู่ ๒ บ้านใต้หรือ
หมู่ ๑๔ พ่อพระยาฯ รับมาจากทางด้านตลาดสดไหลลงคลองสามหงษ์
โดยตรงครับไม่มีบึงประดิษฐ์ครับ ไม่มีการไปตัดแต่งหญ้าในท่อระบาย
น้ าเหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับ ก็ไม่ทราบว่านโยบายดี ๆ แบบนี้ทิ้งกัน
ไปได้ยังไง อีกเรื่องหนึ่งของกองสาธารณสุข ฯ ที่ทิ้งไปซึ่งเป็นสิ่งที่
ชาวบ้านถามหากันมาก็คือการล้างท่อประจ าปี การขุดขนย้ายสิ่งปฏิกูล
ออกจากท่อประจ าปี ไม่ว่าจะเป็นข้างเซเว่นตลาดสด ขนหิน ขนเศษดิน
ออก ชาวบ้านมายืนดูช่วงหัวค่ า โอ้ท าดีเทศบาล กีดขวางการจราจรไป
บ้างก็ยินยอม ก็ไม่ได้ว่าไม่มีเสียงกระแสออกมาปฏิเสธว่ามันไม่ดีอย่างไร 
มีแต่บอกว่าท างานนอกเวลากันท างานกันขยันจริง ๆ สท.มาดูได้ ขนหิน
ขนเศษดินออก ซึ่งมันช่วยนะครับ เพราะเราท าต่อเนื่องกันมาหลาย ๆ 
ปีมันช่วยได้เยอะครับลงไปแต่ละครั้งก็จะมีเศษหินขึ้นมาเป็นตะกร้า ๆ  
เลยแต่โครงการดี ๆ เหล่านี้ก็โดนทิ้งหายไปก็ไม่ทราบว่ามันหายไปไหน
แต่บึงประดิษฐ์ ณ ปัจจุบันน้ าเศษขยะทุกอย่างไหลโดยตกลงไปที่คลอง 
สามหงษเ์มื่อก่อนผมจ าได้ขออนุญาตอย่างนี้ครับท่านประธานครับ
เมื่อก่อนเวลามีคณะศึกษาดูงานท่านผู้บริหารเราขออนุญาตเอ่ยนาม
ท่านนายกปรีชา ฯ ท่านก็จะพาผู้หลักผู้ใหญ่ไปชมก็จะมีการปลูกต้น 



 
 

๒๒ 
พุทธรักษาเพ่ือกลั่นกรองน้ าแต่ละชั้น แต่ละล าดับขั้น ก่อนที่จะไหลลง
ไป ฝนตกหนึ่งครั้งไหลเอากระสอบทรายลงไป รองธีระศักดิ์ ฯ อนุญาต
เอ่ยนามท่าน ก็จะเอาคนลงไปเมื่อก่อนผมจ าไม่ผิดน่าจะเป็นหมอพิมพ์ก็
จะลงไปท ากันใหม่อีกเอาแท่งคอนกรีตแท่งแบริเออร์มาน้ ามันก็ตกเป็น
ชั้นล าดับขั้นบันได กว่าที่จะไหลลงล าตะคองมันก็กรองไดส้่วนหนึ่งครบั
ท่านประธาน ณ ปัจจุบันไปดูได้ครับท่านประธานปลาก็ตายแล้วฝายที่
มันมีอยู่ที่ทับม้า ณ ปัจจุบันเขาไม่ได้ปล่อยน้ าลงคลองสามหงษ์เต็มที่
แล้วนะครับ เค้ากักเก็บน้ าไว้ซึ่งผมทราบว่าอนาคตอันใกล้นี้คงจะมี
ปัญหากันอยู่เพราะฉะนั้นน้ าตรงนั้นมันก็เน่าแล้วไหลไปลงจุดบริเวณ
แยกของสวนเกษตรโรงเรียนสีคิ้วสวัสดิ์ผดุงวิทยา ตรงนี้สิ่งดีๆตรงนี้
น่าจะเอากลับมาครับผมว่ากลับมามันเหมาะสมแล้ว ณ ปัจจุบันตรงนั้น
มันเป็นห้องแถวแล้วน้ าปล่อยโดยตรงครับไปลงบึงประดิษฐ์ ก็ต้อง
ขอบคุณเพ่ือนสมาชิกซ่ึงท่านเอามากล่าวใน ณ ที่นี้ว่ามันหายไปไหนแล้ว
ไม่มีการลงไปตัดแล้วนะครับหญ้า ต้นมะขามเทศก็ขึ้นขวางทางน้ าผม
เคยพูดเรื่องนี้หลาย ๆครั้งจน ณ ปัจจุบันก็ไม่ได้กล่าวถึงแล้วครับ ณ 
ปัจจุบันน้ าบริเวณห้องแถวตึกเขาก็ท าสูงเขาก็ท าคอนกรีต เขากันตัวเขา
ได ้ฝั่งเรามันก็กินถนนลงไปเรื่อย ๆ เพราะเวลาน้ าฝนมันไหลมามันก็อัด
มาเต็มที่ตรงนั้นครับ ถัง EM ไม่ได้ใส่มาถ้าผมจ าไม่ผิดน่าจะ ๓ – ๔ ปี
แล้วครับ ถัง EM ไม่ได้ใช้เหรอครับ หัวก๊อกก็หาย ชาวบ้านแถวนั้นคง
เอาไปใช้กันแล้วล่ะก็ดีมีประโยชน์ครับ ดีกว่าตั้งให้สนิมกินนะครับ
โครงการแบบนี้หายไป ฝากทางด้านท่านประธานไปถึงผู้บริหารครับ 
เรื่องล้างท่อนี่เขาถามกันจริงๆนะครับท่านประธานครับเรื่องล้างท่อ
ประจ าปีซึ่งเราท ากันทุกปีเขาถามกันมากเหลือเกินว่ามันหายไปไหน ขอ
ฝากไว้ตรงนี้ครับท่านประธานครับขอบคุณครับ 

 
นายเอนกศักดิ์  อังสนานิวัฒน์  ขอบคุณท่านอดิศร ครับมีท่านใดหรือไม่ครับเชิญฝ่ายบริหารตอบครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายปรีชา  จันทรรวงทอง   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ก่อนอื่นก็ 
นายกเทศมนตรี ต้องขอขอบคุณนะครับส าหรับท่านสมาชิกสภาทั้ง ๒ ท่านจริง ๆ ในการ

ท างานประเด็นที่ทั้งสองท่านได้พูดก็ยอมรับนะครับว่าบางส่วนก็ยังไม่ได้
ด าเนินการเช่นการลอกท่อเดี๋ยวผมจะให้กองสาธารณสุขได้ไปพิจารณา
ว่าจะจัดสรรคนอย่างไรเพ่ือที่จะไปลอกท่อจริงๆแล้วก็อยู่ในช่วงหน้าฝน
อยู่นะครับต้องยอมรับนะครับว่าไม่มีการด าเนินการตรงนี้ก็จะขอ
ด าเนินการให้เร็วที่สุดส่วนบึงประดิษฐ์นะครับ ก็เป็นเรื่องจริงครับที่ไม่มี
การด าเนินการส่วนถัง EM ผมกพ่ึ็งทราบว่าถังไม่มีแล้วก็ต้องขออภัยนะ 



 
 

๒๓ 
ครับเดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่ไปด าเนินการในส่วนนี้ ส าหรับประเด็นรถพ่วง
เดี๋ยวผมจะให้ผู้อ านวยการกองช่างได้ตอบทุกท่านนะครับว่าเราจะ
ด าเนินการยังไงไปบ้าง  รวมทั้งถนนแยกโนนกุ่มถึงสะพาน ๒ ที่ยัง
ด าเนินการอยู่ยังไม่แล้วเสร็จแล้วก็ยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่ผมจะให้
ผู้อ านวยการกองช่างได้ตอบทุกท่านนะครับ ส าหรับเรื่องการตอบใน
ช่องแจ้งข่าวเทศบาลเมืองสีคิ้วหลังจากนี้ผมจะมอบรองทั้ง ๓ ท่านเป็น
ผู้ตอบนะครับส่วนใหญ่แล้ว รองธีระศักดิ ์ฯ  เป็นคนตอบเพราะว่างาน
กองช่างเป็นงานที่เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ที่แจ้งเข้ามาไม่ว่าจะเป็นท่อ ไฟ
หรือถนนอะไรต่าง ๆ รองธีระศักดิ์ ฯ ก็จะเป็นคนตอบนะครับแต่ถ้าเป็น
เรื่องของงานกองการศึกษาผมใหร้องทวีศักดิ ์ฯ เป็นคนตอบ ก็เพ่ือที่
รองนายกทุกท่านจะได้ช่วยกันดูในช่องนี้ว่ามีอะไรที่ตรงกับงานทีต่ัวเอง
ที่รับผิดชอบหรือเปล่ารวมไปถึงท่านรองคเชนทร์ ฯ ที่ดูแลส านักปลัด
ด้วยอยา่งเช่นวันนี้กิ่งไม้ล้มที่หมู่ ๗  ต่อไปนี้ท่านรองคเชนทร์จะเป็น
ผู้ตอบนะครับก็ท าความเข้าใจอย่างนี้นะครับ รวมทั้งกองวิชาการด้วย
เช่นเสียงไร้สายจุดนี้ไม่ดังจุดนี้ไม่มีผมก็จะมอบให้รองคเชนทร์ เป็น
ผู้ตอบ ก็เป็นประโยชน์นะครับเราใช้เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ ถือว่า
เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าปัญหาของท่านแก้ไขได้ทันท่วงที และที่ส าคัญต้อง
ขอขอบคุณท่านประธานชุมชนทุกท่านรวมทั้งพ่ีน้องประชาชนที่แจ้งให้
เราได้ทราบคือถ้าไม่แจ้งก็ไม่ทราบนอกจากออกไปดูซึ่งพ้ืนที่เรามี ๑๑ 
ตารางกิโลเมตรมันดูทุกจุดไม่ได้ต้องยอมรับตรงนี้นะครับก็ต้องขอบคุณ 
ทุกท่านที่ได้แจ้งข่าวมาในช่องแจ้งข่าวเทศบาลเมืองสีคิ้วครับในประเด็น
รถพ่วงและถนนแยกโนนกุ่ม ผมขออนุญาตให้ท่านผู้อ านวยการกองช่าง
เป็นผู้ตอบครับขอบคุณครับ 

 
นายเอนกศักดิ์  อังสนานิวัฒน์  ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี ครับขอเชิญท่าน ผอ.กองช่าง ครบั 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายสวัสดิ์  นพเก้าธาดา   กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วม 
ผู้อ านวยการกองช่าง   ประชุมทุกท่านครับ ส าหรับในกรณีที่มีรถพ่วงซึ่งขนหินคลุกวิ่งผ่านเข้า 

มาในเขตเทศบาลทางเจ้าหน้าที่ของกองช่างก็ได้ตรวจสอบพบการวิ่ง
ของรถพ่วง ตั้งแต่ประมาณกลางเดือนสิงหาคมซึ่งก็ได้ไปที่หน้างานและ
ได้แจ้งกับทางรถร่วมให้เข้ามาท าบันทึกข้อตกลงกับทางเทศบาลก่อน
เพราะว่าวิ่งรถดินรถพ่วง รถหินคลุกผ่านเขตเทศบาลต้องมาท าความตก
ลงกับเทศบาลก่อนว่าวิ่งเส้นใดและจะเกิดผลเสียหายกับทางโครงสร้าง
พ้ืนฐานของเทศบาลหรือไม่อย่างไรทางผู้รับจ้างที่วิ่งขนดินวิ่งหินคลุกอยู่
ก็ได้เข้ามาและเราได้แจ้งไปว่าให้เข้ามาท าบันทึกข้อตกลงแล้วจะได้ดูกัน 



 
 

๒๔ 
ว่าเส้นทางวิ่งวิ่งเส้นไหนนะครับหลังจากนั้นก็ไม่มีการเข้ามาติดต่อใดๆ
ซึ่งทางกองช่างก็ได้รวบรวมเอกสารหลักฐานไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายและ
บันทึกจากทางเจ้าหน้าที่ของกองช่างและรวบรวมเอกสารทั้งหมดส่งไป
ที่กองวิชาการฯ ให้ด าเนินการตามข้อกฎหมายซึ่งทางกองวิชาการฯ โดย
ทางนิติกรของเราก็ได้รวบรวมเอกสารทั้งหมดไปพบกับร้อยเวรเมื่อ
ประมาณสิ้นเดือนสิงหาคมประมาณนี้นะครับก็ไปพบกับร้อยเวรแล้ว
ร้อยเวรก็ให้ทางนิติกรของเราไปประสานต่อที่หัวหน้าฝ่ายจราจรและ
ทางฝ่ายจราจรได้รับเรื่องไว้นะครับ ส่วนเรื่องท่ีเราท าบันทึกต่างๆทั้ง
เอกสารทั้งหมดว่าจะไปด าเนินการตามเรื่องให้นะครับซึ่ง ณ ปัจจุบันนี้ก็
ยังวิ่งอยู่และยังไม่ได้มาท าบันทึกข้อตกลงก็จะเกิดความเสียหายขึ้นกับ
ถนนสายเทศบาล ๑๔ ทางไปวัดมีชัย ซึ่งทางด้านสายผ่าน ถนนเราก็พัง
อยู่แล้วทางกองช่างก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบและถ่ายภาพมาแล้ว
นะครับก็จะรวบรวมทั้งภาพถ่ายและบันทึกเหตุการณ์ท้ังหมดส่งไปที่
กองวิชาการฯ อีกครั้งหนึ่งเพ่ือที่จะได้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไปนะ
ครับ  ส่วนถนนท่อระบายน้ าพร้อมทางขนานนะครับและระบบไฟฟ้า 
จากสะพาน ๒ ถึงแยกโนนกุ่มตอนนี้เข้าสู่งวดที่ ๕ งวดสุดท้ายนะครับ
ซึ่งยังไม่ได้ท าการตรวจรับเพราะว่างานไม่เรียบร้อยอย่างที่ท่านสมาชิก
ไดติ้ติงมานะครับซึ่งทางกองช่างก็ให้เจ้าหน้าที่ควบคุมงานได้ส ารวจ
ข้อมูลทั้งหมดมาแล้วและได้แจ้งผู้รับจ้างแล้วให้ด าเนินการแก้ไขบ่อพัก 
ทั้งหมด ที่รูปแบบไม่สวยงามนะครับและคันหินอะไรต่างๆที่ดูแล้วมันไม่
ลงตัวและมันขัดๆตาก็ได้แจ้งทางผู้รับจ้างซึ่งทางผู้รับจ้างก็ได้เซ็นต์
รับทราบแล้วว่าจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จตามแบบแปลนตาม
รายละเอียดและตามบันทึกที่เราได้น าเสนอคณะผู้บริหารไปแล้วซึ่งทาง
ผู้รับจ้างก็ได้เซ็นต์รับทราบและประทับตรายางไว้เรียบร้อยแล้ว ณ 
ตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการตรวจรับงวดสุดท้ายนะครับรอจนกว่าผู้รับจ้างจะ
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จนะครับและค่าปรับก็ยังด าเนินการ
อยู่คือปรับวันละเจ็ดพันสามร้อยกว่าบาทนะครับตอนนี้ก็ปรับไปสาม
ล้านกว่าบาทแล้วซึ่งทางผู้รับจ้างก็ยินดีที่จะด าเนินการแก้ไขให้นะครับ
จนกว่าจะแล้วเสร็จเราถึงท าการตรวจรับให้ก็ขอท าการน าเรียนให้ทราบ
ประมาณนี้ครับ ขอบคุณครับ 
 

นายเอนกศักดิ์  อังสนานิวัฒน์  ขอบคุณท่าน ผอ. ครับ ผมขอเสริมถนนลาดยางกับรางระบายน้ ามีคน 
ประธานสภาเทศบาล   เขาฝากมาว่าอยากให้เอาเงินผู้รับเหมามาเเพราะชาวบ้านไม่ 

อยากให้เอาเงินที่เสียภาษีมาซ่อมถนนเส้นนี้ครับเขาอยากให้เอาไปท า
ประโยชน์อย่างอ่ืนและรางระบายน้ า ถ้าเกิดจะให้ดีผมว่าตอนนี้รถพ่วง
มันวิ่งมากน่าจะหาแผ่นเหล็ก ให้ทางรถร่วมก็ได้ครับหาแผ่นเหล็กมาวาง 



 
 

๒๕ 
ให้วิ่ง รางระบายน้ าเราจะได้ไม่ต้องเสียนะครับ ให้วิ่งข้ามแผ่นเหล็กไป
เลยครับมันจะดีกว่าครับ ขอเชิญท่านสท.อดิศร  โมหะมัด ครับ 
 

นายอดิศร  โมหะหมัด    กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมอดิศร โมหะมัด สมาชิก 
สมาชิกสภาเทศบาล   สภาเทศบาล ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดรถพ่วงที่วิ่งอยู่นี่คือไปในเรื่องของรถไฟ 

รางคู่นะครับ ไปถม เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมคิดว่ามันจะจบไม่ง่ายคงจะใช้
เวลานานพอสมควรในการวิ่งแล้วถนนเราผมว่าถนนเราต้องรีบนะครับ
ในเรื่องนี้ฝากไปทางท่านผอ. ด้วย ไม่ว่าจะเป็นรถไฟไฮสปีดหรือรถไฟ
รางคู่ท่ีก าลังท าอยู่ช่วงบริเวณช่วงโคกสะอาดนี่แหละครับรถพวกนี้
เพราะมันจะมีคนอ านวยความสะดวกมายืนตรงบ้านพ่ีธงคอยโบกรถตรง 
นั้นจะมีทุกวันใส่เสื้อกั๊กสะท้อนแสงอย่างดี ผมว่าคงต้องใช้อีกนานคง
ต้องใช้เวลาอีกนานครับถ้าเรายังเงื้อง่าราคาแพงอยู่เห็นว่าเราจะ
เสียเปรียบ ขอบคุณครับท่านครับ 

 
นายเอนกศักดิ์  อังสนานิวัฒน์  ขอเชิญท่านสท.อินทร์  เหมจันทึก ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายอินทร์  เหมจันทึก   กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายอินทร์ เหมจันทึก 
สมาชิกสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาล เมื่อเอ่ยถึงถนนสายบ้านโนนกุ่มไปสะพาน 2 จะ 

หาที่ติชม มันก็หาไม่ได้หรอกครับเพราะมันเหมือนกันหมดมาตรฐาน
หรืออะไรต่าง ๆ ที่จริงก็เห็นใจผู้รับเหมาจะให้ท าตามแบบมันก็ผิดหมด
ผมไม่เคยเห็นเขาท าถนนตรงไหนที่เวลาเขามาเทแบบถนนแกะแบบ
ออกมามันต้องพร้อมใช้งานได้เลยแล้วก็จะแต่งนิดหน่อย แต่นี่แกะแบบ
ออกมาแล้วต้องไปฉาบเหมือนท าบ้านคน ต้องมาผสมปูนฉาบกันอีก    
นี่คือค าว่ามาตรฐาน อีกเรื่องหนึ่งเรื่องท่อน้ าตามปกติท่อน้ าจะมี
ตะแกรง ๒๐ เซนติเมตร ขึ้นมามันจะต้องอยู่บนผิวจราจร ตะแกรงก็
จะต้องอยู่บนผิวจราจรแต่นี่ตะแกรงไปอยู่ใต้ผิวจราจรแล้วโผล่ขึ้นมานิด
หน่อยบางอันก็โผล่ขึ้นมามากบางอันก็โผล่ขึ้นมาน้อยก็น่าเห็นใจ
ผู้รับเหมาปรับจนไม่รู้จะเอาอะไรมาเสียค่าปรับแล้วสงสัยผู้รับเหมาท่ี
เหมาถนนสายนี้คงจะท าให้พ่ีน้องประชาชนของเราฟรีหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็
น่าเห็นใจเขาอยู่คือยังไงผมก็คิดว่ามันก็พอสมควรถ้าจะให้เราไปตรวจ
รับตามมาตรฐานจริง ๆ ผมคิดว่าตรงไหนก็ไม่ผ่านถ้าผมเป็นกรรมการ
ตรวจรับผมก็ไม่กล้าตรวจถนนเส้นนี้อีกที่หนึ่ง วันนั้นก็เกิดอุบัติเหตุเด็ก
มันแข่งรถกันไปตรงสะพานของเรามันมีถนนทั้งสองข้างแล้วตรงนั้นมันก็
ไม่มีที่บอกว่าตรงนี้เป็นคลองนะมันไม่มีที่กั้นบอกเพราะสะพานมันแคบ
กว่าถนนเป็นอันตรายอย่างมากผมขอฝากไว้หน่อย อีกเรื่องหนึ่งขอบ 



 
 

๒๖ 
คุณท่านสท.เขต ๓ ที่กรุณาไปช่วยดูเขต ๒ ของผมตรงนั้นเป็นอย่างนั้น
จริง ๆ น้ าขังตรงโรงเรียนมงคลกุลแต่ขังนิดหน่อยแต่ถ้าจะให้ดี ข้าง ๆ ก็
เหลือพ้ืนที่อยู่เราไปลอกให้มันต่ ากว่าระดับถนนมันก็คงจะแก้ปัญหาได้
มากอีกเรื่องหนึ่งตรงมุมขายรถท่ีตรงนั้นควรจะไปท าเป็นอะไรก็ได้ครับ
เพราะว่าตอนนี้เขาใช้ถนนเราเป็นที่จอดรถขายอยู่ตรงนั้นเป็นที่โฉนดไป 
ไม่ถึง อีกเรื่องหนึ่งเรื่องเสาไฟที่ผมเคยพูดไว้หลายๆเสาที่มันอยู่บริเวณสี่
แยกเป็นต้นว่าตรงบ้านเจ๊ไนท์ ที่ว่าเสาไฟจะไปอยู่กลางถนนประมาณ
เกือบ 3 เมตรได้ตรงโค้งแล้วก็หลายๆที่เราไปสังเกตดูตรงไหนเราก็จดไว้
ตรงไหนสมควรจะย้ายเข้าย้ายออกอะไรก็ว่ากันไปบ้านโนนกุ่มของผม 
ผมก็ใช้พวกผมนี่แหละไปดูว่าจะย้ายก่ีเสาชวนไฟฟ้าเขาไปส ารวจพร้อม
กันจะได้ประมาณการถูกผมก็ขอฝากไว้ด้วยครับขออนุญาตท่าน
ประธานครับ มีอีกเรื่องหนึ่งยังไม่จบเมื่อประชุมครั้งที่แล้วเรื่องคลอง
ตะกรุดบ้านโนนกุ่มที่น้ าเน่าวันนั้นหลังจากเลิกประชุมวันรุ่งขึ้นผมก็ไปที่
ที่เขาดูแลอยู่ท่านหัวหน้าเขาก็ออกมาดูแล้วเขาก็บอกว่าปล่อยน้ าขนาด
นี้ ผมไม่แน่ใจว่ากี่ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจริงๆน้ าจะต้องออกแต่ตรงนั้น
มันจะมีประตูน้ าอยู่ตรงบ้านโคก เขาก็ออกมาดูในตอนแรกผมว่าจะท า
เรื่องไปขอยืมเครื่องสูบน้ าเขาเพ่ือจะแก้ปัญหาตรงน้ าเน่าเพราะตรงนี้มัน
อันตรายกว่าบึงประดิษฐ์บึงประดิษฐ์ผมเกิดมา แถวนั้นก็เป็นหนองกับ
คลองนะครับคลองสามหงส์บึงน่ะผมคิดว่ามันจะต้องใหญ่ตรงนี้น้ าจะ
ไหลตลอดไม่เป็นไร น้ าเสียมันจะไหลลงตั้งแต่หน้าโรงเรียนสวัสดิ์ลงไป
ไหลไปลงตรงนั้นแต่คลองตะกรุด เขามาดูแล้วเขาก็ปล่อยแต่พอปล่อย
น้ ามันไหลเข้ามาพอไหลเข้ามาตรงท่อบ้านมูลตุ่น มันสูงกว่าระดับน้ าที่
คลองตะกรุด มันก็ไหลไปที่อ่ืน มันไม่ไหลมาต้องสูบอย่างเดียวระดับมัน
ต่างกันแล้วอีกเรื่องหนึ่งตรงที่คลองวังไทรเมื่อก่อนเราวางท่อขุดท่อลงไป
จบัระดับยังไงผมก็ไม่ทราบขุดไปขุดไปท่อสุดท้ายอยู่ก้นคลองแทนที่จะ
อยู่เหนือคลองขึ้นมาน้ าเสียจะได้ไหลลงไปเพราะอยู่ก้นคลองฝนตกลงมา
น้ าในคลองก็ดันเข้าบ้านโนนกุ่มตรงนี้ผมอยากให้ไปช่วยกันดูและแก้ไข
หน่อยตรงบ้านมูลตุ่นนอกจากเราจะไปกดท่อบ้านโนนกุ่มลงไปถึงจะ
แก้ไขได้ถ้าไม่กดท่อลงไปก็ไปยืมสูบมาผมคิดว่าน่าจะแก้ไขได้ขอบคุณ
ครับ 
 

นายเอนกศักดิ์  อังสนานิวัฒน์  ขอเชิญท่านสท.บารมี ฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายบารม ี ชูศิริ     กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายบารมี  ชูศิริ 
สมาชิกสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาล มีเรื่องหนึ่งครับเรื่องตลาดสด แม่ค้าตลาดสดเขา 



 
 

๒๗ 
ฝากมาเพราะผมไปเดินมาเรื่องไฟในตลาดสด ที่หลังคารั่วแล้วมันเกิด
การช็อตไฟใช้ได้ หลอดไฟติดไม่ก่ีหลอด ชาวบ้านเขาบอกว่ายังไม่เห็นมา
ด าเนินการให้เลยตั้งแต่ประชุมประจ าเดือนกรกฎาคมท่านนายกก็
รับทราบแล้วและได้สั่งว่าให้ด าเนินการได้เลยแล้วมาประชุมสิงหาคม 
ท่านผอ. ก็แจ้งว่าก าลังด าเนินการอยู่เดือนนี้ก็เดือนกันยายนแล้ว ๓ 
เดือนแล้วครับ ถ้าประชุมประจ าเดือนชุมชนก็เดือนตุลาคมก็จะเป็น ๔ 
เดือนแล้วอยากทราบว่าตอนนี้ด าเนินการถึงขั้นไหนแล้วเพราะว่าพ่อค้า
แม่ค้าเขาบ่นว่าไฟฟ้ามันไม่เพียงพอแสงสว่างไม่เพียงพอ เขาก็ว่าเสียค่า
แผงก็ไม่เห็นปรับปรุงดูแลให้เพราะเขาเป็นทั้งผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ
เขาขาดโอกาสก็ฝากท่านผู้บริหารช่วยด าเนินการติดตามและเร่งรัดให้
ด้วยเนื่องจากมันนานมากแล้วและเขาก็ฝากผมมา ขอบคุณมากครับ 
 

นายเอนกศักดิ์  อังสนานิวัฒน์  ขอเชิญท่านนายกครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายปรีชา  จันทรรวงทอง   เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ขออนุญาตตอบจุด 
นายกเทศมนตรี    บ้านมูลตุ่นก่อนครับ คือที่บ้านมูลตุ่นที่ท่านสมาชิกได้พูดเมื่อคราวที่ผ่าน 

มาว่าอยากจะให้สูบน้ าจากล าตะคองเพ่ือไล่น้ าเสียบริเวณ คลองตะกรุด 
ท่านรองทวีศักดิ์ ฯ กับท่านหัวหน้าส านักปลัด ได้ประสานไปที่
ชลประทานแล้วไปดูแล้วว่าจะต้องไปเอาหญ้าออกจากตรงทางเข้า
เนื่องจากมันรกมาก แต่เนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วไม่มีวันว่างจริง ๆ เดี๋ยว
จะรีบด าเนินการให้ครับทางชลประทานบอกว่าถ้าเราเคลียร์พื้นที่พร้อม
แล้วเขาพร้อมที่จะเอาเครื่องมาตรงนี้ขอเวลาสักนิดนึงผมจะเร่ง
ผู้เกี่ยวข้องให้รีบด าเนินการ เรื่องแม่ค้าตลาดสดเมื่อเช้าผมก็ได้รับการ
ร้องเรียนมาเรื่องหลังคารั่วแล้วก็รั่วมากพอสมควรเนื่องจากฝนตกหนัก
เมื่อวานนี้ก็จะรีบสั่งการให้กองสาธารณสุขหรือเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้
ขึ้นไปดูหลังคาว่าหลังคาแผ่นมันรั่วหรืออะไรมันรั่วที่รั่วหนักก็คือเมื่อวาน
นี้ส่วนเรื่องแผงตลาดเราไม่เคยเก็บค่าแผงตลาดนะครับส าหรับตลาดบน 
เราเก็บเฉพาะค่าท าความสะอาดตรงนี้ต้องแจ้งให้ทราบ เมื่อสักครู่ท่าน
สมาชิกแจ้งว่าเราเก็บค่าแผงด้วยเราไม่เคยเก็บนะครับเดี๋ยวจะ
ด าเนินการให้ในส่วนเรื่องของหลังคารั่วอาจจะเป็นพรุ่งนี้ เพราะวันนี้คง 
ไม่ทันคือแม่ค้าก็แจ้งผมก่อนผมเข้าประชุมเม่ือเที่ยงกว่านี่เองว่ามีปัญหา
ตรงนี้อยู่ท่านสมาชิกแจ้งอีกครั้งก็เป็นเรื่องที่ดีเดี๋ยวจะรีบด าเนินการให้ 
ครับขอบคุณครับ 

 
 



 
 

๒๘ 
นายเอนกศักดิ์  อังสนานิวัฒน์  ขอเชิญท่านสท.ปวีณวัชร์ ฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
ปวีณวัชร์  ธ ามรงค์ปรีชาชัย    กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายปวีณวัชร์ 
สมาชิกสภาเทศบาล   ธ ามรงค์ปรีชาชัย สมาชิกสภาเทศบาล เป็นเรื่องฝากครับน าเรียนท่าน 

ประธานสภาฝากไปถึงท่านนายก เมื่อสักครู่ท่านรับเรื่องของการลอกท่อ 
ก็ขอความอนุเคราะห์ท่าน นโยบายนี้ขอเป็นทั้งเขตเทศบาลไม่เจาะจงไป
ที่จุดใดจุดหนึ่งถ้าจะลอกท่อให้ลอกท้ังเขตเลยเนื่องจากช่วงนี้น้ าเริ่มมา
เยอะ ๒ คือ นอกจากท่อแล้วลักษณะการระบายน้ าในเขตเทศบาลมัน
จะมีบางจุดที่ไม่มีท่อระบายน้ าจะเป็นลักษณะรางตามข้างถนนซึ่งปัญหา
ตอนนี้คือหญ้าจะขึ้นคุมรางและท าให้น้ าเอ่อขึ้นพ้ืนผิวจราจรซึ่งมีหลาย
จุดยกตัวอย่างเช่น หมู่ที่ ๗ ลักษณะจะประมาณนี้แต่อยากจะฝากน า
เรียนท่านประธานสภาผ่านไปยังท่านนายกว่าให้มอบเป็นนโยบายพิเศษ
ในช่วงน้ าเยอะช่วงนี้เลยเพราะ ๑ ท่อระบายน้ าและรางระบายน้ าซึ่งอยู่ 
ข้างทางทั้งเขตเทศบาลเป็นแบบบูรณาการเลยเพราะเนื่องจากว่าใน
หลาย ๆ จุดเมื่อท าเป็นประจ าปัญหาตอนนี้คือไม่มีน้ าเอ่อในช่วงฝน
แล้วแต่ก็มีบางจุดที่พอเราปล่อยไม่นานก็จะขึ้นมาอีกก็น าเรียนท่าน
นายกว่าฝากเป็นนโยบายพิเศษในช่วงนี้เลยก็แล้วกันครับว่าให้ดูแลแบบ
บูรณาการทั้งเขตเทศบาลในลักษณะการระบายน้ าแบบนี้ เรื่องที่ ๒ ก็
คือที่เพ่ือนสมาชิกแจ้งมาในเรื่องของเสาไฟจริง ๆ แล้วผมก็เห็นอยู่หลาย
จุดนอกจากจุดที่ท่านแจ้งในหมู่ ๖ ลักษณะแบบนี้ในเขตเทศบาลมีหลาย
ต้นมีหลายถนนยกตัวอย่างเช่นในพื้นท่ีหมู่ ๑ ขออนุญาตยกตัวอย่าง
เทศบาล ๑๗ ซอยตรงข้ามปัมมเชลล์เข้าบ้านพัฒนาหมู่ ๑ ตรงนั้นจะมี  
เสาไฟ ๓ ต้นซึ่งอยู่บนพื้นผิวจราจรเช่นเดียวกันถ้าหาก ประสานงานได้ 
ให้ไฟฟ้าขยับเสาไฟเข้าให้ชิดก าแพงปัจจุบันได้ก็จะท าให้พ้ืนผิวจราจร
กว้างขึ้นและก็ยังมีอีกหลายๆเส้นทางขออนุญาตใช้เวลานิดหน่อย
เพราะว่าเป็นปัญหาลักษณะเดียวกันซึ่งผมเชื่อว่าท่านนายกและท่าน 
รองนายกท่านก็มองเห็นเพราะทุกท่านก็ลงพ้ืนที่ช านาญพ้ืนที่ก็จะทราบ
ดีว่าจุดใดบ้างที่มีปัญหาแบบนี้ก็จะขออนุญาตพูดในภาพรวมว่าในเขต
เทศบาลมีแบบนี้อยู่หลายเส้นที่เสาไฟอยู่บนผิวจราจรถ้าหากขยับเข้าไป 
ได้จะเพ่ิมหรือขยายผิวจราจรให้เพิ่มมากข้ึนส าหรับในการประชุมครั้งนี้
ก็จะมีเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 
 

นายเอนกศักดิ์  อังสนานิวัฒน์  ขอเชิญท่านสท.บุญชู ฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 



 
 

๒๙ 
นายบุญชู  ชมภูแก้ว   กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายบุญชู  ชมภูแก้ว 
สมาชิกสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาล เรื่องที่ท่านนายกว่าจะลอกท่อผมเห็นด้วยครับ 

เพราะว่าทุกท่ีร้องเรียน มาแถวหน้าโรงงานก็มีบางครั้งที่น้ ามันค้างมันไม่
ไหลแล้วมีกลิ่นเหม็นขึ้นมาถ้าเราจะท าปีละครั้งไล่มาเลยทีละชุมชนท า
ทุกปีก็จะดีครับบางทีมันมีดินอยู่ข้างล่างผู้รับเหมาท าแล้วไม่เก็บดินออก
น้ ามันก็ไหลไม่ดีน้ าก็ขังแล้วก็เกิดกลิ่นเหม็นก็ร้องเรียนมาเยอะเห็นด้วย
ครับก็ขอให้ท าทุกชุมชนไปเลยขอบคุณมากครับ 
 

นายเอนกศักดิ์  อังสนานิวัฒน์  ขอเชิญท่านนายกครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายปรีชา  จันทรรวงทอง   เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน เนื่องด้วยในวันที่ ๓๐ 
นายกเทศมนตรี    กันยายนนี้นอกจากจะเป็นวันสิ้นปีงบประมาณแล้วยังเป็นวันท างานวัน 
     สุดท้ายของท่านปลัดเทศบาล และไม่มีเพียงท่านปลัดก็จะมี ผอ.กอง 

การศึกษา และนักวิชาการการเงินและบัญชี และพนักงานจ้างทั่วไปกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมทั้ง ๔ ท่านนี้จะเกษียณในวันที่ ๓๐ 
กันยายนนี้ทางเทศบาลก็เป็นธรรมเนียมว่าเราจะจัดเลี้ยงในวันสุดท้าย
ของปีงบประมาณนั้นซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการท างานซึ่งปีนี้วันที่ ๓๐ 
กันยายนเป็นวันจันทร์ก็จะมีการจัดเลี้ยงก็จะขอเชิญท่านสมาชิกทุกท่าน
รวมทั้งท่านที่ปรึกษาทุกท่านส่วนในภาคประชาชนก็จะเชิญผู้น าชุมชน
ทุกท่านทั้งประธานชุมชนเก่าและประธานชุมชนใหม่ ทั้งที่หมดวาระไป
แล้วและชุดปัจจุบันในส่วน อสม. ก็จะเชิญประธานอสม. ทั้ง ๑๙ ชุมชน 
ในส่วนของผู้สูงอายุก็จะเชิญประธานผู้สูงอายุทั้ง ๑๙ ชุมชนมาร่วมงาน
และจะมีส่วนอื่นอีกไม่ว่าจะเป็นประธานตลาดหรือชมรมต่าง ๆ แต่ก็
ต้องเรียนให้ท่านทราบว่าไม่ได้เชิญมาเป็นหมู่คณะนะครับเชิญมาเฉพาะ 
ประธานก็จะแจ้งให้ท่านทราบด้วยส่วนประธานชุมชนที่หมดวาระไป
แล้วในวันที่ ๓๐ กันยายนซึ่งเป็นวันที่เลี้ยงส่งท่านปลัด ขออนุญาตครับ
เลี้ยงเกษียณนะครับท่านไม่ได้ย้ายไปไหนผมจะเชิญประธานชุมชนที่
หมดวาระไปแล้วทุกท่านมารับโล่ประกาศเกียรติคุณในวันที่ ๓๐ 
กันยายนนี้ส่วนท่านประธานชุมชนท่านใหม่ก็เชิญมาเหมือนกัน ใน
เบื้องต้นก็ขอแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบก่อนแล้วจะมีหนังสือเชิญท่านไปอีก
ครั้งหนึ่ง ก็ขอเชิญชวนมาร่วมแสดงมุทิตาจิตท่านปลัดด้วยครับรวมทั้ง
อีก ๓ ท่านด้วยไม่ว่าจะเป็นผู้อ านวยการกองการศึกษา คุณธิติมาและ
คุณวาสนา ขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบครับขออนุญาตท่าน
ประธานสภาครับ ผมพูดไปประโยคหนึ่งหลายท่านอาจจะสงสัยว่าท าไม
ประธานชุมชนที่หมดวาระไปแล้วท าไมผมถึงต้องท าโล่ให้รุ่นก่อนท าไม 



 
 

๓๐ 
ไม่ท าให้เดี๋ยวจะมีค าถามตรงนี้ก็เอาเป็นว่ารุ่นก่อนผมคิดไม่ทัน แต่รุ่นนี้
เราอยู่กันมาตั้งหลายปีช่วยกันมาตั้งหลายปีท่านเสียสละให้กับเทศบาล
มาเยอะก็จึงอยากจะมอบโล่ให้สักหน่อย ต้องขออนุญาตชี้แจงด้วยว่าผม
ไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการนะครับ 
 

นายอเนกศักดิ์  อังสนานิวัฒน์  ท่านปลัดได้ท าหน้าที่เลขานุการสภาครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้าย ท่านได้ 
ประธานสภาเทศบาล   ท างานในต าแหน่งนี้อย่างดีและท่านได้ท างานมานานและได้เวลา 

เกษียณอายุราชการแล้วสิ่งใดที่ยังไม่ได้ท าและอยากจะท า จะได้เริ่มต้น
ใช้เวลาเป็นประชาชนผู้สูงอายุ ขอให้มีความสุขในชีวิตหลังเกษียณอายุ
ตามท่ีท่านอยากเป็น ผมขอให้ท่านสมหวังทุกอย่างครับขอบคุณครับ 
ขอให้ท่านปลัดกล่าวลาสภาในฐานะเลขานุการสภาครับ 
 

นายวรพล   ฝ่ายอุปปละ   กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกสภา 
เลขานุการสภาเทศบาล   เทศบาลเมืองสีคิ้ว ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมก็ท าหน้าที่ของ 

เลขานุการสภาก็คิดว่าสมบูรณ์แบบแล้วจนถึงวาระสุดท้ายที่จะหมด
หน้าที่ในวันที่ ๓๐ กันยายนนี้ก็คืออีก ๗ วัน ก็อยากจะให้การประชุม
สภาครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายในสมัยวิสามัญซึ่งก็เหลือเวลา ๗ วันแต่ก็ไม่ 
แน่นอนการประชุมสภาบางทีอาจจะเรียกประชุมในสมัยวาระการ
ประชุมนี้ผมอยากจะแสดงความรู้สึกนิดหนึ่งครับว่าที่มาอยู่ในฐานะ
เลขานุการสภาและที่มาเป็นปลัดเทศบาลที่นี่ก็มีความภูมิใจอบอุ่นใจ 
การท าหน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านก็มีแต่การคุยกันในเรื่อง
ของความสร้างสรรค์คิดและท าในสิ่งที่ดีๆเพ่ือพ่ีน้องประชาชนอย่าง
แท้จริงและสิ่งที่ได้รับความอบอุ่นใจอีกอย่างหนึ่งก็คือมีพี่น้อง
คณะกรรมการชุมชนมาร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมในแต่ละครั้งก็ถือ
ว่าเป็นนิมิตหมายอันดีทั้งนี้และทั้งนั้นการท างานทุกอย่างก็มีความ
ผิดพลาดบ้าง สิ่งใดที่ผมท าผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยก็ถือว่าเป็นบทเรียน
ให้กับน้องๆที่จะท าหน้าที่ต่อไปซึ่งโดยปกติแล้วการเป็นปลัดเทศบาล
ต้องมีความรู้ความรอบรู้และมีเวลาให้เต็มที่จะมาท าหน้าที่เลขานุการ
สภานี้ ท่านอาจจะเคยดูในทีวีในสภาใหญ่ก็มีหน้าที่แค่อ่านระเบียบให้
ท่านประธานที่ท่านประธานสั่งให้อ่านระเบียบให้สมาชิกฟังว่ามี
อะไรบ้างส่วนการโต้แย้งไม่ได้ใช้สิทธิ์สวมหมวก ๒ ใบก็ส่วนมากการ
โต้แย้งจะอยู่ที่ปลัดเทศบาลจะนั่งอีกด้านหนึ่งเป็นตัวแทนของนายก
ชี้แจงแทนท่านนายกตามที่ท่านนายกมอบหมายตอนนี้ เพ่ือนพนักงาน
เจ้าหน้าที่ต่างๆก็สามารถท าหน้าที่ตรงนี้ได้ก็ท าให้เห็นว่าท าไมปลัดเงียบ
ที่เงียบก็เพราะว่าหนึ่งท าหน้าที่เป็นเลขานุการสภาไม่มีหน้าที่ก็ไม่ต้อง
ท าอะไร ต้องคอยให้ประธานสภาสั่งอีกหน้าที่หนึ่งการโต้ตอบให้สภา 



 
 

๓๑ 
เข้าใจชี้แจงให้สภาเข้าใจท่านผอ. กองแต่ละท่านก็สามารถชี้แจงให้
เข้าใจเรียบร้อยแล้วจึงไม่สามารถจะต้องไปท าหน้าที่ตรงนั้นต้อง
ขอขอบพระคุณท่านประธานสภารองประธานสภาสมาชิกสภาทุกท่านที่
ให้โอกาสและให้เกียรติและก็ขอขอบคุณท่านนายกท่านรองนายกท่านที่
ปรึกษาหัวหน้าส่วนการงานพ่ีน้องประชาชนด้วยที่ให้เกียรติในการ
ด าเนินการการประชุมสภาตามสมัยวาระการประชุมแต่ละครั้งด้วยดี
เสมอมาสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องประการใดผมขอน้อมรับเอาไว้ถ้ามี
โอกาสก็จะกลับมาร่วมงานกับทุกๆท่านในอีกรูปแบบหนึ่งไม่รู้เหมือนกัน
ว่าจะรูปแบบไหนผมก็ยังไม่ได้มีความคาดหมายมากแต่จริงๆแล้วก็ต้อง
มาท ากิจกรรมร่วมกับพี่น้องชาวอ าเภอสีคิ้วเพราะถือว่าเป็นเรื่องท่ี
ผูกพันกันขอถือโอกาสนี้ขอบคุณและกราบลาทุกท่านในสมัยประชุม
สมัยวิสามัญตรงนี้ก่อนขอบคุณครับ 

 
นายเอนกศักดิ์  อังสนานิวัฒน์  ขอบคุณท่านปลัดมาก ๆ ครับเราใช้เวลาประชุมมาพอสมควรแล้วผมขอ 
ประธานสภาเทศบาล   ปิดประชุมครับ 
 
ปิดประชุมเวลำ  ๑๕.๐๕ น. 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

  (ลงชื่อ)         วรพจน์  ศรีจันทึก     ประธานกรรมการ 
               (นายวรพจน์  ศรีจันทึก) 
 

(ลงชื่อ)    ปวีณวัชร์  ธ ามรงค์ปรีชาชัย       กรรมการ 
         (นายปวีณวัชร์  ธ ามรงค์ปรีชาชัย) 
 

(ลงชื่อ)      ไอรินทร์  โชคหิรัณย์ชัย       กรรมการ 
      (นางสาวไอรินทร์  โชคหิรัณย์ชัย) 
 
(ลงชื่อ) เอนกศักดิ  อังสนำนิวัฒน์   ประธำนสภำเทศบำล 
       (นำยเอนกศักดิ์  อังสนำนิวัฒน์) 
 
 
(ลงชื่อ)      วรพล  ฝ่ำยอุปปละ      เลขำนุกำรสภำเทศบำล 

(นำยวรพล  ฝ่ำยอุปปละ) 



 
 

 


